

# PowerBTC มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ ทำธุรกรรมด้วยบิทคอยน์ในปริมาณมาก

นิวยอร์ก-16 ก.ย.-ฟิอาร์ทิวส์ไวร์/อินโฟเคสท์

เนื่องจากการซื้อขายบิทคอยน์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทออนไลน์จำนวนมากจึงพยายามเสาะหาวิธีใหม่ๆ เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสกุลเงินดิจิทัลนี้ แต่ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่า PowerBTC บริษัทการเงินดาวรุ่งที่ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในตลาดอีคอมเมิร์ซ

PowerBTC LLC ( <http://www.PowerBTC.com> ) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในตลาดออนไลน์ พร้อมมอบผลตอบแทนจากการซื้อขายบิทคอยน์สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป แม้ข้อเสนอสุดพิเศษของเราจะมีระยะเวลาจำกัด แต่ก็คุ้มค่าด้วยผลตอบแทนที่มากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมในปริมาณมาก พร้อมมอบของพรีเมียมและของสมนาคุณให้ด้วย เหล่านี้คือโปรโมชั่นพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานเดิมของเรา ที่มอบผลตอบแทนให้กับผู้ขายบิทคอยน์สูงกว่าอัตราอ้างอิงของตลาดถึง 10%

ทั้งนี้ ลูกค้านักท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ด้านล่างได้ตลอดเวลา

ข้อเสนอสุดพิเศษของ POWERBTC ณ ขณะนี้

10+ BTC (เหรียญทอง 24 กะรัต)

20+ BTC (เหรียญทอง 24 กะรัต +3%)

30+ BTC (เหรียญทอง 24 กะรัต +5%)

50+ BTC (เหรียญทอง 24 กะรัต +8%)

เหรียญทอง 24 กะรัตมีมูลค่า 450 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากราคาตลาดทองคำ

ทอม คลาร์ก ซีอีโอของ PowerBTC กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้มีส่วนช่วยขยายตลาดบิทคอยน์ผ่านการมอบข้อเสนอเหล่านี้ให้แก่ลูกค้า เราหวังว่าจะได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำแห่งวงการบิทคอยน์ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้แก่ผู้ซื้อบิทคอยน์ทุกท่านต่อไป เราต้องก้าวให้ทันเทรนด์ใหม่ๆ และเราก็ตระหนักดีว่าบิทคอยน์เป็นการลงทุนอันชาญฉลาดที่จะพาเราไปสู่จุดสูงสุด”

เว็บไซต์ [www.PowerBTC.com](http://www.PowerBTC.com) ของเรามีดีไซน์ที่สะอาดตาและใช้งานง่าย ช่วยให้การทำธุรกรรมด้วยบิทคอยน์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่กรอกอีเมลและข้อมูลธนาคารหรือ PayPal ก็สามารถรับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นนี้ได้

แล้ว

ถึงแม้ว่าข้อเสนอนี้จะดูไม่น่าไว้วางใจสำหรับผู้ขายบิตคอยน์ทั่วไป แต่เราก็อิงจากความต้องการซื้อบิตคอยน์ของเราจากกำไรในการขายต่อ รวมถึงจากการคำนวณตามหลักแคลคูลัสขั้นสูงและหลักการอื่นๆ เช่นเดียวกับธุรกิจบริการทางการเงินอื่นๆ

เพื่อข้อมูลที่แม่นยำที่สุด อัตราแลกเปลี่ยนจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาตามความเคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้ PowerBTC ยังมีพนักงานที่รู้จริงและหน้าข่าวที่อัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เราจึงได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆด้านข้อมูลตลาดเชิงลึกที่เหนือกว่าใคร

ขณะนี้ PowerBTC กำลังเปิดรับซื้อบิตคอยน์ ผู้ขายที่สนใจจึงควรรีบเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://www.PowerBTC.com> เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสุด

ติดต่อ

มาร์ค ทเวน

อีเมล: [ads@powerbtc.com](mailto:ads@powerbtc.com)

โทร. +1-(917)-979-2728